



ที่มา และความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันมนุษย์อยู่ในช่วงทศวรรษสุดท้ายก่อนจะก้าวเข้าสู่ปี 2000 ซึ่งเป็นยุคของสังคมข่าวสารที่ข้อมูลข่าวสารหลังไหลมาจากทุกทิศทุกทาง มีความซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมกับการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบทบาทในด้านการสื่อสาร โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้บริโภคถึงบ้านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้โลกในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเป็นโลกแห่งข่าวสารที่ไม่มีใครสามารถปิดกั้นได้อีกต่อไป การไหลเวียนข่าวสารเป็นไปอย่างเสรี มีความหลากหลายทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ การที่สื่อมวลชนอย่างโทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์ ทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวันในรูปแบบเดิมจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแน่นอน เนื่องจาก การที่โลกกำลังจะเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สื่อมวลชนต้องเผชิญกับการท้าทายรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาแข่งขันหรือชิงกลุ่มผู้บริโภคข่าวสารจากสื่อเดิม ซึ่งการทำทลายดังกล่าวจะมาในรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของมนุษย์ และบริบทในสังคมอย่างช้าๆ และค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งยังต้องเผชิญกับการแข่งขันระหว่างสื่อประเภทเดียวกัน และสื่อต่างประเภท

ดังนั้นสื่อมวลชนทุกประเภทจำเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบการรายงานข่าวอีกด้วย นอกจากการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้การรายงานข่าวรวดเร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่าบทบาท ภาระหน้าที่ของหนังสือพิมพ์จะมีเพิ่มขึ้นด้วย นอกเหนือจากการรายงานข่าวประจำวันเพียงอย่างเดียว สื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ต้องนำเสนอข่าวในรูปแบบใหม่ที่เน้นการวิเคราะห์เจาะลึก และสร้างความสนใจในการนำเสนอข่าวพร้อมกับการเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา และต่อจากนี้ไปหนังสือพิมพ์จะลดการวิพากษ์วิจารณ์ลง เพราะโลกจะทวีความลึกลับมากขึ้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลากหลาย ซึ่งเมื่อข่าวสารเหล่านี้มาถึงประชาชนโดยเร็วแล้ว ประชาชนต้องการการอธิบายอย่างถี่ถ้วนมากกว่าจะอาศัยเพียงความคิดเห็นของนักข่าว (สุกัญญา สุตบรรพต, 2534)

นอกจากความหลากหลายของข่าวสารที่เกิดขึ้นแล้ว เหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เรื่องเหล่านี้มิได้เกิดขึ้นโดยลำพังโดดเดี่ยว แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันอย่างลึกซึ้ง เพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวจะต้องเข้าใจในสถานการณ์เป็นอย่างดีสามารถตีความเรื่องเหล่านั้นอย่างทะลุปรุโปร่ง ข้อเท็จจริงที่ผู้สื่อข่าวเสนอมารายงานต้องเป็นความจริงที่สมบูรณ์ อีกทั้งต้องอธิบายปรากฏการณ์ให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจนอาจมีรายละเอียดเบื้องหลังทั้งหมดของเหตุการณ์ พร้อมทั้งมีการสรุปเรื่องราว หรือชี้ทิศทางของข่าวในอนาคต ซึ่งหมายถึงแนวโน้มหรือผลกระทบของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมา (วานิช พลูว์กาญจน์, 2530)

เช่นเดียวกับคำแนะนำของคณะกรรมการอนาคตของหนังสือพิมพ์ของสมาคมบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่เสนอว่า เพื่อการปรับปรุงหนังสือพิมพ์แข่งกับสื่อข่าวสารอื่นๆ เช่นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์จะต้องเพิ่มข่าวประเภทเจาะลึกชุดคุย เพิ่มบทวิเคราะห์บทวิจารณ์ และการตีความให้มากขึ้น (พีระ จิโรภณ, มาลี บุญศิริพันธ์, 2538) เป็นการตอบคำถาม "ทำไม" มากกว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร เป็นการอธิบายข่าวให้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่ารายละเอียดของข่าวที่เสนอแต่ละวัน โดยจะออกมาในรูปของบทความวิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินผล และคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดต่อไป ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความลึกของข้อมูล และความแม่นยำของการวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่ความเชื่อถือนับถือของประชาชนนั้นหมายความว่า นอกจากบทวิเคราะห์จะสร้างความได้เปรียบระหว่างสื่อประเภทเดียวกันแล้ว ยังทำให้หนังสือพิมพ์สามารถแข่งขันกับสื่ออื่นๆ ได้ เมื่อผู้อ่านพึงพอใจต่อบทวิเคราะห์ที่หนังสือพิมพ์นำเสนอ

บทวิเคราะห์การเมือง เป็นบทวิเคราะห์ข่าวประเภทหนึ่ง ที่หนังสือพิมพ์ให้ความสนใจมากขึ้น และพยายามจะนำเสนอควบคู่ไปกับการรายงานข่าวประจำวันเพื่ออธิบายความหมาย และให้ข้อมูลเพิ่มเติม นอกเหนือจากการรายงานเป็นข่าว หรือนำเสนอสรุปเรียบเรียงเป็นเรื่องราวให้เห็นที่มาที่ไปอย่างชัดเจนเป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน อย่างเช่นบทวิเคราะห์การเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ข่าวสด ที่มีการนำเสนอบทวิเคราะห์ข่าวการเมืองทุกวันอาทิตย์เป็นประจำทุกสัปดาห์ในหน้าสาม ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว จนกลายเป็นจุดเด่นของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ ที่มีลักษณะรูปแบบการจัดหน้าคล้ายคลึงกัน การนำเสนอในหน้าเดียวกัน และนำเสนอในวัน เวลาเดียวกัน

ซึ่งการนำเสนอบทวิเคราะห์การเมืองของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับนั้น เป็นไปในลักษณะของการอธิบายความ ตีความทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจต่อเหตุการณ์ เรื่องราวอย่างชัดเจนในทุกด้านคือ ทำให้ผู้อ่านได้เห็นหลังจากของเหตุการณ์ประจำวัน เป็นการเชื่อมโยงข่าวที่นำเสนอให้เข้ากับกรอบความคิด และประสบการณ์ของผู้อ่าน อีกทั้งเป็นการนำเสนอมิติรอบด้านของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เห็นภาพชัดเจน และชี้ให้เห็นความสำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (พีระ จิโรภณ และมาลี บุญศิริพันธ์, 2538)

ถ้าหับข่าวการเมืองนั้น เป็นเรื่องของนโยบาย และผลประโยชน์ นักการเมือง รัฐบาล พรรคการเมือง ระบบการปกครอง ฯลฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนในสังคมโดยตรง เพราะชนชั้นบริหารเหล่านี้จะ

ต้องมาจากความยินยอมของประชาชนที่มอบความไว้วางใจให้เข้าไปเป็นตัวแทนในการบริหารประเทศ โดยที่ประชาชนจะเฝ้ามองอยู่ห่างๆ ซึ่งสื่อมวลชนจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมชนชั้นทั้งสองเข้าด้วยกันในการถ่ายทอดสารจากรัฐบาลหรือศูนย์อำนาจไปสู่ประชาชน หรือระหว่างประชาชนด้วยกันเอง โดยการสนับสนุนให้เกิดผลด้านลบหรือด้านบวกก็ได้ (สุพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533)

นอกจากหนังสือพิมพ์จะทำหน้าที่รายงานข่าวประจำวันแล้ว การตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารให้ทำหน้าที่อย่างสุจริตตามนโยบายที่วางไว้ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความรู้ทางการเมืองกับประชาชน เพื่อกระตุ้นให้บุคคลยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบวิธีการใหม่ๆ ซึ่งหนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจได้อย่างกว้างขวาง และเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด (อนันต์ธนา, 270-271)

ขณะที่สังคมกำลังมีการเปลี่ยนแปลงสื่อมวลชนต้องปรับตัว บทบาทของผู้รับสารหรือผู้อ่านก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นกันจากผู้ถูกกระทำถูกป้อนข้อมูลข่าวสารต่างๆ แต่เพียงฝ่ายเดียวมาเป็นผู้ที่สามารถกำหนดบทบาทของสื่อมวลชนในลักษณะของการเลือกสรร และได้ตอบข่าวสารให้สนองความต้องการของตนได้ (วิยดา เกียวกุล, 2538) เนื่องจากในสังคมข่าวสารที่เต็มไปด้วยข้อมูลมากมาย และมีความซับซ้อน ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์ตรง (Direct Experience) ไม่สามารถตอบสนองของความจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันได้เพียงพอ ดังนั้นประสบการณ์ที่ผ่านตัวกลาง(Mediated Experience) อย่างสื่อมวลชนจึงกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในขบวนการเรียนรู้ทางสังคมของมนุษย์ (บุญรักษ์ บุญเขตมาลา, 2537) โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสารมวลชนมีส่วนสำคัญสำหรับประชาชนในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป อย่างเช่นในช่วงเวลาที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรีได้เกิดเหตุการณ์ ความเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก

นั่นคือ เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองได้ภายในระยะเวลาการบริหารประเทศประมาณ 11 เดือน อัตราการว่างงานสูง ค่าเงินตกต่ำ ทำให้ประเทศไทยต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ขณะเดียวกันทางด้านการเมือง รัฐบาลประสบปัญหาเรื่องของวิกฤติศรัทธา ประชาชนไม่เชื่อมั่นในตัวผู้นำ และรัฐมนตรีบางคนทำให้พลเอกชวลิตต้องปรับคณะรัฐมนตรีถึงสี่ครั้ง อีกทั้งในพรรคร่วมรัฐบาลเองมีปัญหาการจัดสรรผลประโยชน์ไม่ลงตัว หรือจะเป็นการลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างขึ้นโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่จะนำไปสู่การเริ่มต้นของการปฏิรูปการเมืองอย่างจริงจัง

แม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในทุกๆ รัฐบาลที่ผ่านมา แต่เมื่อผนวกปัญหาเศรษฐกิจที่สะสมมาจากหลายรัฐบาลที่ผ่านมา ทำให้สภาพปัญหาถึงจุดวิกฤติในช่วงที่พลเอกชวลิตเข้ามารับตำแหน่งนายก

รัฐมนตรีพาณิชย์ พล.อ.ชวลิต ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม กอรปกับหลายปัจจัยทั้งในด้านการเมือง และจากตัวผู้นำเอง จึงนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในสังคมครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจนถึงปัจจุบัน

“ภาวะเศรษฐกิจของไทยที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ในปัจจุบันทรุดลงสู่จุดต่ำสุดในรอบ 20 ปี และมีแนวโน้มดังต่อไปหาก พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ไม่หลีกเลี่ยงให้คนอื่นเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองแต่รัฐบาลยังดันเอาตัวรอดในขณะที่เศรษฐกิจซบเซาอยู่บนขอบเหวของการล้มละลาย กฎเกณฑ์ทางการเมืองในแผนการช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะนำมาซึ่งวินัยทางการเมือง และการคลังบางประการ แต่เป็นที่น่าสงสัยว่ารัฐบาลผสม 6 พรรคของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ มีความตั้งใจจริง หรือมีความสามารถที่จะนำมาปฏิบัติตามหลักการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งหมดได้เต็มหรือไม่ เนื่องจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากที่ที่มีความคืบหน้าไป ขณะที่ความมั่นใจจะไม่หวนกลับมาจนกว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองจะได้รับการแก้ไข” (มติชนสุดสัปดาห์, 14 ต.ค. 40)

“ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ฉิบหายวอดตั้งแต่ยังไม่เริ่มเข้ามาเป็นรัฐบาล ความยุ่งยากในการบริหารรัฐบาลผสม การกดดันจากรัฐมนตรีต่างพรรค และในพรรคเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว หรือการฝ่าฝืนบังคับกระเปิดอันร้ายแรงในการเมืองเรื่องรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ส.ส.ร. แต่เมื่อทุกอย่างผ่านไปด้วยดีรัฐบาล พล.อ.ชวลิตยังต้องฝาด้านการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี อีกทั้งยังต้องเจอมือบั้นไต่ตัวนายกฯจากใจกลางเมืองหลวงบรรจบกับมือบั้นไต่กือท่าท่าจะแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ แต่ พล.อ.ชวลิตยังสามารถดิ้นรนแม้จะถลอกปอกเป็ดมาทำการปรับคณะรัฐมนตรี จิว 4 ได้สำเร็จเพื่อพยายามจะพืงให้รัฐบาลบริหารบ้านเมืองต่อไป” (อาทิตย์, 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 40)

“จากรายงานศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า ความผิดพลาดในการแก้ปัญหาของรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ มีมากมายทั้งด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง ตลาดหุ้น ธุรกิจการค้าการลงทุน ที่ตกต่ำอย่างรุนแรง เริ่มจากปัญหาความเลื่อมศรัทธา และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อรัฐบาล ส่งผลให้ภาคการลงทุนชะงักก่อให้เกิดปัญหานี้ดิน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และภาคการส่งออก ก่อให้เกิดการล้มละลายของกิจการ ปิดกิจการ และปลดคนงานตามมา ในภาคอุตสาหกรรมการขายตัวลดลงมีธุรกิจสิ่งทอปิดกิจการไปหลายแห่ง ขณะที่ปัญหาการนำเข้า-ส่งออกลดลงภาวะตลาดเงินตลาดทุนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการประกาศลดค่าเงินบาท และประกาศวาระแห่งชาติออกมารับการช่วยเหลือจากไอเอ็มเอฟ เช่นเดียวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ปรับตัวลดลง รวมทั้ง “มูดีส์” ประกาศลดเครดิตไทยเป็นครั้งที่ 2 หลังจากเคยประกาศมาแล้วในปี 2539” (เนชั่นสุดสัปดาห์, 7 พ.ย. , 10)

เพราะฉะนั้น การนำเสนอบทวิเคราะห์การเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และชาวสดในแต่ละสัปดาห์จึงเป็นการประมวลเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มาเรียงร้อยให้เห็นความสัมพันธ์ และวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อให้ผู้อ่านริบาคำนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งนับได้ว่าการเสนอบทวิเคราะห์การเมืองดังกล่าวเป็นการแสดงบทบาทต่อสังคมในการนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ตามทฤษฎีการสื่อสารมวลชนดั้งเดิม (Lasswell, 1948; Wight, 1960) และเป็นการริเริ่มปรับปรุงรูปแบบ วิธีการนำเสนอข่าวสารการเมืองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

ดังนั้น เมื่อหนังสือพิมพ์ และผู้รับสารหรือผู้อ่านจำเป็นต้องปรับตัวในสภาวะสังคมที่มีข้อมูลข่าวสารมากมาย และมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นทำให้น่าสนใจที่จะศึกษาถึงการใช้อยู่ประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้อ่านบทวิเคราะห์การเมืองเพื่อทราบถึงความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากบทวิเคราะห์การเมืองดังกล่าว เนื่องจากผู้อ่านพอใจต่อการติดต่อสื่อสารหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งที่บุคคลได้มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่บุคคลต้องการ (สมยศ นาวิกาน, อ้างถึงในหนึ่งฤทัย ไทยปรีชา) เพราะฉะนั้นจึงเห็นความสำคัญในการที่จะศึกษาวิจัยถึงการใช้อยู่ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้อ่านต่อบทวิเคราะห์การเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และชาวสด เพื่อทราบถึงความเหมาะสมของรูปแบบการนำเสนอบทวิเคราะห์การเมืองดังกล่าวกับภาวะปัจจุบันว่าการริเริ่มปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอ การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างหนังสือพิมพ์ดังกล่าว จะสามารถสนองความต้องการของบุคคลได้มากที่สุดหรือไม่

ปัญหานำวิจัย

1. ผู้อ่านบทวิเคราะห์การเมืองมีพฤติกรรมการอ่านบทวิเคราะห์การเมืองอย่างไร
2. ผู้อ่านบทวิเคราะห์การเมืองมีการใช้อยู่ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อบทวิเคราะห์การเมืองอย่างไร
3. พฤติกรรมการอ่านบทวิเคราะห์การเมืองมีความสัมพันธ์กับการใช้อยู่ประโยชน์และความพึงพอใจต่อบทวิเคราะห์การเมืองหรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านบทวิเคราะห์การเมืองของผู้อ่านบทวิเคราะห์การเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และชาวสด
2. เพื่อศึกษาการใช้อยู่ประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้อ่านต่อบทวิเคราะห์การเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และชาวสด
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านบทวิเคราะห์การเมืองกับการใช้อยู่ประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้อ่านบทวิเคราะห์การเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และชาวสด

4. เพื่อศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพ์ด้านการเมืองที่ได้รับจากบทวิเคราะห์การเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และข่าวสด

สมมติฐานการวิจัย

1. ผู้อ่านบทวิเคราะห์การเมืองที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีพฤติกรรมการอ่านบทวิเคราะห์การเมืองแตกต่างกัน
2. ผู้อ่านบทวิเคราะห์การเมืองที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อบทวิเคราะห์การเมืองแตกต่างกัน
3. พฤติกรรมการอ่านบทวิเคราะห์การเมือง มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อบทวิเคราะห์การเมือง

นิยามศัพท์

บทวิเคราะห์การเมือง หมายถึง บทวิเคราะห์การเมืองหน้า 3 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่นำเสนอทุกวันอาทิตย์ เป็นประจำทุกสัปดาห์

พฤติกรรมการอ่าน หมายถึง ความดีในการอ่านบทวิเคราะห์การเมือง

ลักษณะทางประชากร หมายถึง เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ของประชากรที่แตกต่างกัน

การใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการอ่านบทวิเคราะห์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิ เพื่อทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรอบสัปดาห์ รวมถึงทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเบื้องหลังของปัญหาการเมือง สามารถที่จะนำไปอ้างอิง สืบค้น ประยุกต์ใช้ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจระบบประชาธิปไตยดีขึ้น และทำให้ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ อีกทั้งยังกระตุ้นให้ตื่นตัวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัว และส่วนรวม ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลของกลุ่มการเมืองต่างๆ และมีทัศนคติ มุมมองต่อปัญหาการเมืองที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้อ่านต่อบทบาทของหนังสือพิมพ์ด้านการเมืองที่ได้รับจากการอ่านบทวิเคราะห์การเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และข่าวสด ได้แก่

1. บทบาทในการรายงานข่าวสาร และความเคลื่อนไหวทางการเมือง
 - การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง
 - เป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
2. การวิเคราะห์วิจารณ์ให้แนวโน้มของเหตุการณ์ว่าจะเกิดขึ้น
 - ประมวลเหตุการณ์ทางการเมืองในรอบสัปดาห์ วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 - ช่วยกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของปัญหาที่ควรให้ความสนใจเร่งด่วน
3. เสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อปัญหาบ้านเมือง
 - สะท้อนปัญหาของสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน
 - ช่วยประนีประนอมความขัดแย้งโดยนำเสนอข้อมูลหลายด้านเพื่อยุติปัญหา และรักษาความสงบในสังคม
4. พึงทักษ์ผลประโยชน์ทางการเมือง และเป็นที่พึ่งเป็นปากเสียงของประชาชน
 - ช่วยพึงทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน
 - เป็นเวทีสร้างประชามติ และแสดงความคิดเห็นของประชาชน
5. กล้าขุดคุ้ยความไม่เที่ยงาม ไม่ชอบมาพากลของผู้บริหารมาตีแผ่
 - ทำให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมทางการเมืองที่ถูกต้อง เช่น ต่อต้านการซื้อขายเสียง, ไม่นอนหลับทับสิทธิ์
 - ป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่อันไม่ถูกต้อง เช่น ปัญหาคอร์รัปชัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมกรรมการอ่านบทวิเคราะห์การเมืองของผู้อ่าน ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านบทวิเคราะห์การเมือง และความพึงพอใจของผู้อ่านบทวิเคราะห์การเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และข่าวสด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบทวิเคราะห์การเมือง ในการที่จะปรับปรุงหรือเป็นแนวทางสำหรับหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆ นำเสนอข่าวการเมืองในลักษณะของบทวิเคราะห์มากขึ้น และเป็นบทวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้อ่าน